
 
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 
วันที่ 24 สิงหาคม 2566  เวลา 14.00 น.   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑)     

************************** 

 

ผู้มาประชุม 

1.นายเดชาธร  รูปเลขา   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
2.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายวรเศรษฐ์  วงษ์ไพศาล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
4.นายรุ่งโรจน ์  ศิลมัฐ   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
5.นายสุวรรณ  เวชสัมฤทธิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.เมือง 
6.นางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมือง 
7.นายวิทยา  ซุ่นหลี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.เมือง 
8.นายกำจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
9.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 8 อ.เมือง 
10.นายสุทิน  แก้วประถม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง 
11.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๑2 อ.เมือง 
12.นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.แกลง 
13.นายภัคป์พิภพ  นิธิขวัญจิตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
14.นายอรรถพล  พันธ์เฉลิมชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.แกลง 
15.นายบรรพต  เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.แกลง 
16.นายชวิน  ปิตเุตชะ   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.บ้านค่าย 
17.นายอดุลย์  นิยมสมาน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บ้านค่าย 
18.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บ้านค่าย 
19.นายนิรันดร์  ปรัชญกุล   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.บ้านฉาง 
20.นายสุพล  ลี่ไพฑูรย์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.ปลวกแดง 
21.นายชลอ  นาดำ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.ปลวกแดง 
22.นายเดชา  บุญธรรม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา 
23.นายมนัส  สมศักดิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต อ.วังจันทร์ 
24.นายมนัสวัฒน์  ผ่องใส   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต อ.เขาชะเมา 

ผู้ไม่มาประชมุ 
1.นายอรรควุฒิ  อรรถรุ่งโรจน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.เมือง 
     (ลาป่วย) 
 
 
 

2.นายไพรทูรย์… 
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2.นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 7 อ.เมือง 
     (ลากิจ) 
3..นายเผ่าพัน  โสภณ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๑๐ อ.เมือง 
     (ลาป่วย) 
4.นายสุรินทร์  เปาอินทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บ้านฉาง 
     (ลาป่วย) 
5.นายโกวิทย์  เหลือล้น   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บ้านฉาง 
     (ลาป่วย) 
6.นายธนนรินทร์  สุขใจ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.ปลวกแดง 
     (ลากิจ) 

ผู้เข้าร่วมประชมุ 

1.นายปิยะ ปิตุเตชะ  นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายกิตติ  เกยีรติ์มนตรี  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายประสานต์  พฤกษาชาติ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
4.นายปิติ  ปิตุเตชะ   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
5.นายสมเกียรติ  ยุพาพิน   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
      รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
6.นายสมบัติ  มุมทอง   หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
7.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร รักษาราชการแทน 
      เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
8.นางลัดดาวัลย์   ชาไธสง   เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รกัษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

9.นางนวลฉว ี  เสียงประเสริฐ  ผู้อำนวยการกองคลัง 
10.นายเศรษฐา  บุตรหนู   ผู้อำนวยการกองช่าง 
11.นางณิชาพร  คุ้มท้วม   ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
12.นางณมน  พุ่มพฤกษี  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที ่
13.นายสุริยะ              ศิริวัฒน์             โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รักษาราชการแทน 
      ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
14.นางสาวบงกช พิพัฒน์จำเริญกุล  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ รักษาราชการ 
      แทนหัวหน้าหนว่ยตรวจสอบภายใน 
15.นายอรุณ  วิชกิจ   ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนและการวิเคราะห์นโยบาย 
16.นายมงคล เมืองฮาม   (แทน) ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
 
 
 
 

17.นายสนิท... 
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17.นายสนิท โคตะระ   ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ 

ตากสินระยอง 
18.นายนัทธนากรณ ์ พิมพ์เนาว์  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

   รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน
   อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 

19.นางสาวเบญจมาภรณ์ วามะขันธ์ (แทน) ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ
ตากสินแกลง 

20.นายนพดล              เกิดสดศร ี นายช่างชลประทานอาวุโส  
21.นางธัญวรัตน ์ อัฒจักร   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
22.นางประภาวรรณ      ทองรัศม ี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
23.นายกิตติพงษ ์         คำทราย หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง 
24.นายบญุชัย             เอ่ียมตระกูล หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ 
25.นางสาวปิยะวรรณ ์ หอมเกษร  หวัหน้าฝ่ายกิจการพาณิชย์ 
26.นายพานุพงศ์ นาวินปกาสิทย์  หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท 
27.นางสาวคนึงนิตย์ กมุทชาติ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว 
28.พันจ่าเอกหิรัญ กล่อมแก้ว  หวัหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
29.นางสาวสุวรรณา มาดี   หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน 
30.นายนำพล  ไชยชาญ   หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
31.นางสาวจินตนา สนอง   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
32.นางสาวชนิดา เอมเปีย   หวัหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ 
33.นางสาววรรณศิริ ชวนไชยสิทธิ ์  หวัหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม 
34.นายเฉลิมพล ปาลวัฒน์  หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล 
35.นางจันทร์ทรา โสภา   หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
36.นายนิพัทธ์ แสนสุข   นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง  
    หัวหน้าฝ่ายผังเมือง 
37.นางสุนทร ี ครุฑสมพลี  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง 

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน 
38.นางบุญล้อม  ไปพะนา   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง 
    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
39.นางสาวอมรรัตน์ จันทศร   นักวิชาการการเงินและบญัชีชำนาญการ  
    รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
40.นางสาวณัฐชา เที่ยงตรง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 
    หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
41.นายพงศา ชพานนท์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
 
 
 

42.นางพชรชล… 
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42.นางพชรชล  บำรุงวงษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการ 
ในตำแหน่ง หวัหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล 

    ส่วนแผนงานและงบประมาณ 
43.นางสาวภัศกมล รูปแก้ว   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 
44.นางสาวดารารตัน์ ศรีดวงใจ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
45.นายอุบล แผ้วไธสง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
46.นางสาวนฤมล ทิวิชัย   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
47.นางสาวณัฐกานต์ บุดดาจันทร์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
48.นางธีระนันท ์ คำทอง    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
49.นางสาวณหฤทัย สร้อยคำ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
50.นางสาวเสาวนีย ์ แสนเจ๊ก   ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
51.นางสาวธัญนันท์ วิมุต ิ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ             
52.นางสาวสกาวกาญจน์ วงเวียน   ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
53.นางสาวณัฐณิชา คล้อยแสง  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
54.นายชยุตม์ ลอยสมุทร  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
55.นายกรกฎ มะลิพันธ์  ผู้ช่วยนิติกร 
56.นางสาวสุภัทรา ศรีรัตนโช  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 

เริ่มประชุมเวลา  14.12  น. 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ เมื่อที่ประชุมพร้อม  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗  พระราชบัญญัติ 
เลขานุการสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕6๒ และ 
 ข้อ ๒๕ ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคบัการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 และแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. ๒๕65  บัดนี้ มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยู่ในห้องประชุม   
 จำนวน.....24......คน ครบองค์ประชุม 
               เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
                 เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คนที่ 1 และคนที่ 2 ขึ้นสู่บัลลังก์ 

เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม 

นายเดชาธร รูปเลขา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่านรองนายกฯ ทั้ง 2 ท่าน ท่านเลขาฯ  
ประธานสภาฯ และที่ปรึกษนายกฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่านหัวหน้าส่วน 
 ราชการ สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติ  ทุกท่าน 

กระผมรู้สึกเป็นเกียรติ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยองในวันนี้ เนื่องจากเป็นวาระการประชุมสภาฯ ต่อเนื่องกับการ
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี 2566  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566  ในเรื่องญัตติ 
 

 
 
 

ขอความเห็นชอบ 
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ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  และประกอบกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
ได้เสนอญัตติอ่ืนๆ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือพิจารณาตามระเบียบ
กฎหมายกำหนด ดังนั้น เพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  จึงได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕66 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบรรยากาศ
แห่งการประชุมในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ ของทุกฝ่าย เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ
ในการพัฒนา และจะเกิดประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสืบไป บัดนี้ได้เวลา
อันสมควรแล้ว  กระผมขอเปิดการประชุมครับ          

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง  ทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ  

นายเดชาธร รูปเลขา       - ไม่มี - 
ประธานสภาฯ   

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง          
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี ๒๕๖6  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๖6 

    (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เป็นผู้เสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ  
นายรุ่งโรจน์ ศิลมฐั ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ และแก้ไขเพ่ิมเตมิถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. ๒๕65 

ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนารายงานการประชุม ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาส
ตรวจดูได้กอ่นเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิน่รับรองรายงานการประชุมนั้น 

การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

นายเดชาธร รูปเลขา  ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบรายงาน 
ประธานสภาฯ การประชุม 
ส.อบจ.ศุภชยั จิตรดล เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกยีรติ ทุกท่าน กระผม 
ประธานกรรมการ นายศุภชัย จิตรดล ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอมอบให้  ส.อบจ.ชวิน ปิตุเตชะ 
ตรวจรายงานฯ รายงานผลการตรวจสอบรายงานการประชุมแทนครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา กระผมอนุญาต ขอเชิญ ส.อบจ.ชวิน ปิตุเตชะ รายงานผลการตรวจสอบรายงานการประชุม
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 

ส.อบจ.ชวิน… 
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ส.อบจ.ชวิน ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
กรรมการฯ กระผมนายชวิน ปิตุเตชะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 1 

อำเภอบ้านค่าย  ขออนุญาตรายงานผลการประชุม ดังนี้ 

   ด้วยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ เรียกประชุมคณะกรรมการฯ 
ครั้งที่ 6/25๖6 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 9) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง ก่อนนำเสนอต่อสภาฯ เพ่ือรับรองตามข้อ ๓๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) 
พ.ศ. ๒๕65  จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้ 

ข้อ ๑  ที่ประชุมคณะกรรมการฯ  มีนายศุภชัย จิตรดล เป็นประธานกรรมการ 
นายเผ่าพัน โสภณ เป็นกรรมการและเลขานุการ(ชั่วคราว)  

ข้อ ๒  มีผู้มาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม ได้แก่ นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ 
เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ทีเ่กีย่วข้อง  

ข้อ ๓  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
   - วันที่ 15 สิงหาคม 2566  มีจำนวน 52 หน้า มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดระยอง มาประชุม จำนวน 28 คน  ลาประชุม จำนวน 1 คน  ไม่มาประชุม จำนวน  
1 คน มีการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 13 วาระ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่ได้เสนอ 

โดยเลิกประชุมเวลา 12.30 น. 

 ข้อ ๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จงัหวัดระยองคราวต่อไป 

จึงเรยีนมาเพ่ือให้สภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดระยอง โปรดพิจารณา 

นายเดชาธร รูปเลขา รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามญั สมัยที่ 2       
ประธานสภาฯ  ประจำปี ๒๕๖6 เมื่อวันที ่15 สิงหาคม ๒๕๖6 ซึ่งได้แจกให้ทุกท่านอ่านล่วงหน้าแล้ว  
   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่    
  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ

จำนวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรอืไม ่
 มีสมาชิกสภาฯ จำนวน.....22.....คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติทีป่ระชุม 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยที่  2 ประจำปี ๒๕๖6  เมื่อวันที่  15 สิงหาคม 2566 
โปรดยกมือขึ้น 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยที่  2 ประจำปี ๒๕๖6  เมื่อวันที่  15 สิงหาคม 2566 
โปรดยกมือขึ้น 

 
 

มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม            รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ 

สมัยที ่2 ประจำป ี๒๕๖6 เมื่อวันที ่15 สิงหาคม ๒๕๖6 
    รับรอง           จำนวน .....21....คะแนนเสียง 
    ไม่รับรอง        จำนวน .......-......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จำนวน ......1.....คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  ข้อสอบถาม 
เรื่อง  ระบบชลประทานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ 
(ส.อบจ.เสนาะ ยมหา เขตเลือกตั้งที ่3 อำเภอบ้านค่าย เป็นผู้เสนอข้อสอบถาม) 

นายเดชาธร รูปเลขา     ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. 2562 

   มาตรา 32 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจเสนอข้ อสอบถามต่อ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจงข้อเท็จจริงใดๆ อันเกี่ยวกับ
อำนาจหน้าที่ของราชการส่วนภูมิภาคและให้หัวหน้าหน่วยราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่ในเขตจังหวัดชี้แจงข้อเท็จจริงใดๆ อันเกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ได้ ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าหน่วยราชการดังกล่าวชี้แจงด้วยวาจาหรือเป็น
หนังสือต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในเวลาอันสมควรก็ได้ 

   ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าหน่วยงานราชการย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบคำถามเมื่อ
เห็นว่าข้อเท็จจริงนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติหรือเกี่ยวกับนโยบายของการ
บริหารราชการส่วนกลางที่ยังไม่สมควรเปิดเผย 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 

   ข้อ 102 เมื่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับข้อสอบถามจากสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 ให้จัดส่งข้อสอบถามนั้นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าหน่วยราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับข้อสอบถามจาก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้กำหนดวัน เวลา ที่จะตอบข้อสอบถามในการ
ประชุมสภาคราวใดไว้ด้วย 

   กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าหน่วยงานราชการมาชี้แจงด้วยวาจา  หากยังไม่
หมดประเด็นที่สอบถาม และประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอนุญาต ผู้เสนอข้อสอบ
ถามมีสิทธิสอบถามได้อีกสามครั้ง 

 
 
 
 
 

นายเดชาธร… 
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นายเดชาธร รูปเลขา     ขอเชิญ ส.อบจ.เสนาะ ยมหา ที่ได้สอบถามเรื่อง ระบบชลประทานโครงการอ่างเก็บน้ำ 
ประธานสภาฯ คลองใหญ่   

ส.อบจ.เสนาะ ยมหา เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
ข้าพเจ้านายเสนาะ ยมหา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3     
อำเภอบ้านค่าย ขอสอบถามต่อผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เรื่อง ระบบชลประทานโครงการ
อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ เนื่องจากได้รับข้อสอบถามจากประชาชนในพ้ืนที่อำเภอบ้านค่าย       
ในเรื่องของระบบชลประทานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ที่ผ่านมามีการส่งน้ำตามระบบ
ชลประทาน ซึ่งมีการเปิดและปิดน้ำเป็นระยะๆ ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ก็ได้ใช้น้ำในการ   
อุปโภค,บริโภค และการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะมีการขาดหายไปบางครั้งแต่ก็ไม่นาน 
มาปัจจุบันนี้น้ำในระบบชลประทานดังกล่าวได้ขาดหายไปเป็นเวลานาน ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น 
ไม่มีการแจ้งเตือนใดๆใหก้ับประชาชน ข้าพเจ้าจึงขอสอบถาม ดังนี้ 

   1. โครงการชลประทานคลองใหญ่ อำเภอบ้านค่าย มีการบริหารจัดการอย่างไร เช่น 
ระบบการจ่ายน้ำ ระยะเวลาในการจ่ายน้ำ การดูแลบำรุงรักษาระบบ การดูแลรักษาความสะอาด 

   2. การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ดำเนินการอย่างไร ถึงข้ันตอนไหน 
   3. สถานการณ์น้ำของโครงการนี้เป็นอย่างไร มีแนวโน้มขาดแคลนหรือไม่ ประชาชน

จะต้องปรับตัวในการใช้น้ำตามสถานการณ์น้ำอย่างไร 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ ท่านนพดล เกิดสดศรี ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานระยอง  
ประธานสภาฯ ตอบข้อสอบถาม เรื่อง ระบบชลประทานอ่างเก็บน้ำคลองใหญ ่

นายนพดล เกิดสดศรี เรยีน ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม 
(แทน)ผอ.โครงการ ประชุมทุกท่าน กระผมนายนพดล เกิดสดศรี ตำแหน่งนายช่างชลประทานอาวุโส ได้รับมอบ 
ชลประทานระยอง ให้มาตอบข้อสอบถามแทนท่านผู้อำนวยการโครงการชลประทานระยอง เนื่องจากท่าน 

ผู้อำนวยการฯ ติดภารกิจครับ วันนี้ไม่ได้นำข้อมูลเป็นเอกสารมา หากขาดตกบกพร่อง 
ประการใด จะทำหนังสือชี้แจงรายละเอียดให้ภายหลังครับ จากข้อสอบถามที่มีทั้งหมด    
สามประเด็น จะขอตอบทีละประเด็นครับ  

ข้อที่ 1 โครงการชลประทานคลองใหญ่ อำเภอบ้านค่าย มีการบริหารจัดการอย่างไร 
ขอนำเรียนว่าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่เป็นโครงการที่เราได้รับภารกิจมาจากโครงการ
ก่อสร้าง ซึ่งในขณะเป็นโครงการขนาดกลาง ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547 เมื่อได้รับมอบอ่างเก็บน้ำมา         
ก็มีการก่อสร้างระบบส่งน้ำตามที่ท่านสมาชิกสภาฯได้กล่าวถึง มีระบบระยะที่ 1 ระยะที ่2 โดยระยะ
ที่ 2 ได้ก่อสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2559 ได้มีการรับมอบเสร็จเรียบร้อย เมื่อโครงการมาอยู่ใน
อำนาจหน้าที่ของโครงการชลประทานระยอง เราก็ได้ดำเนินการเพ่ิมความจุด้วยฝายพับได้ที่ตัวอ่าง 
ทำให้มีความจุเพ่ิมมากขึ้น จาก 40 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 50 ล้านลูกบาศก์เมตร นี่คือภาพรวม 
ให้เห็นกันก่อนนะครับ โดยอ่างทั้ง 3 อ่างในกลุ่มลุ่มน้ำคลองใหญ่ โดยอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ 
มีความสำคัญ โดยได้สร้างขึ้นเพ่ือเสริมอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ซ่ึงเป็นอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่    
ที่สุดในลุ่มน้ำคลองใหญ่ และจะมีอีกอ่างคืออ่างเก็บน้ำประแสร์ที่อำเภอวังจันทร์ที่ใหญ่กว่า 
 

 
 

โดยมีความจุ... 
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โดยมีความจุที่ 295 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดระยอง ที่ต้องเชื่อมโยงกับอ่าง
เก็บน้ำประแสร์ เพราะว่าจะพูดถึงระบบการส่งน้ำที่เชื่อมโยงกัน ในบริบทที่ท่านสมาชิกสภาฯ 
ได้สอบถามว่าน้ำที่มันขาดหายไป ขอนำเรียนชี้แจงว่า เรื่องระบบการส่งน้ำในปัจจุบันอ่าง   
เก็บน้ำคลองใหญ่มีพ้ืนที่อยู่ 20,000 ไร่ จะมีการส่งน้ำแบบรอบเวร คือการส่งน้ำแบบจำกัด
ห้วงเวลา เป็นการประหยัดน้ำเนื่องจากได้เข้าสู่ฤดูฝนควบคู่กับปรากฏการณ์เอลนีโญ โดยมี
การบริหารจัดการโดยกลุ่มผู้ใช้น้ำเป็นหลัก โดยกลุ่มในพ้ืนที่กระผมจะกล่าวถึงในชั้นต่อไป   
โดยการบริหารจัดการจากกลุ่มบริหารจัดการลุ่มน้ำคลองใหญ่เอง โดยเราจะควบคุมที่ฝาย
คลองใหญ่ โดยจะมีการเปิดน้ำ 10 วัน และปิดน้ำ 7 วัน นี่คือข้อตกลงของกลุ่มเองในพ้ืนที่ 
ทั้ง 3 อ่าง  เราจะปล่อยมาในลำน้ำเดียวกัน โดยอ่างเก็บน้ำดอกกรายและหนองปลาไหลจะมี
จุดควบคุม ที่ฝายบ้านค่าย ฝายบ้านค่ายจะมีพ้ืนที่ ๓๐,๐๐๐ ไร่ โดยจะเปิด ๗ วัน ปิด ๗ วัน 
นี่คือการบริหารจัดการน้ำของเราบริหารตามกลุ่มผู้ใช้น้ำในพ้ืนที่ ได้มีการประชุมก่อนเริ่มเข้าสู่
ฤดูกาลส่งน้ำ โดยจะเปิดสลับฝั่งซ้ายฝั่งขวา  

ข้อที่ ๒ เรื่องกลุ่มผู้ใช้น้ำ เบื้องต้นที่ได้รับมอบจากโครงการก่อสร้างขนาดกลางมา    
โดยในฝายคลองใหญ่ก่อนส่งมอบให้เราต้องมีการตั้งกลุ่มอยู่แล้วแต่เป็นกลุ่มย่อยตามท่อส่งน้ำ 
ตามแฉกส่งน้ำ หรือตามคูส่งน้ำ พอมาอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานระยอง  
ก็จะมีการบริหารจัดการน้ำในภาพรวม โดยจะเอากลุ่มย่อยต่างๆ มาตั้งรวมกันอีก ซึ่งกระผม
ย้ายมาตอนปี พ.ศ. 2563 ก็จะมีการตั้งกลุ่มที่ชากบก และกลุ่มที่บางบุตร ส่วนกลุ่มอ่ืนที่เหลือ 
จะทยอยตั้งขึ้น แต่ตอนนั้นติดปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่วนปี พ.ศ. 2564-
2565 ไมไ่ด้งบประมาณมา พอมาในปีนี้ได้งบประมาณมาก็ไปที่อำเภอแกลงทั้ง 4 กลุ่ม ทำให้
มีการขาดช่วงในอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ในบางช่วง เท่าที่ทราบคือด้านท้ายของตำบลนาตาขวัญ 
ก็ยังไม่ได้ตั้ง ขอชี้แจงว่ากลุ่มพ้ืนฐานแต่ละท่อส่งน้ำ แต่ละแฉกส่งน้ำ แต่ละคูส่งน้ำ ตั้งไปแล้ว 
แต่ในการบริหารจัดการเราต้องบริหารในภาพรวมทั้งหมด เพราะปล่อยน้ำจากอ่างลงมาก็ลงสู่
แม่น้ำระยอง จากแม่น้ำระยองก็ลงสู่ฝายบ้านค่าย ทั้ง 3 อ่างเราปล่อยลงมาสู่ที่เดียวกัน       
นี่คือข้อจำกัด จะทำให้มีผลกระทบเวลาที่น้ำท่วมเราต้องปล่อยพร้อมกัน แต่ถ้าหน้าแล้ง      
เราจะได้ประโยชน์ เพราะทัง้ 3 อ่างช่วยกันเก็บ ตอนนี้เข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโญ คือภัยแล้ง แต่เมื่อ    
2-3 ปีที่ผ่านมานั้นเป็นปรากฏการณ์ลานีญา เกิดน้ำท่วมที่ระยองทำให้มีน้ำเต็มความจุอ่าง   
ถ้าเรามองในแง่ดีถือว่าเราโชคดี เพราะมีน้ำเต็มอ่างทั้งอ่างเก็บน้ำดอกกรายและหนองปลาไหล 
ในปีนี้จะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง หรือฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยโดยนำมาสู่การบริหารจัดการน้ำ    
ณ วันนี้ เราพ่ึงปิดอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ไปเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา สาเหตุที่ปิดเนื่องจาก 
มีการผันน้ำมาช่วยจังหวัดระยอง ตอนนี้เราได้มีการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอยู่ 3-4 มาตรการ        
เป็นภาพรวมของทั้งภาคตะวันออก หนึ่งในมาตรการนั้นคือการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์
ที่อำเภอวังจันทร์ มาเติมอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ และเราก็ส่งจากคลองใหญ่มาที่อ่างเก็บน้ำ 
หนองปลาไหลจากประแสร์ 295 ล้านลูกบาศก์เมตร มาเติมที่ อ่างคลองใหญ่ 40 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร เนื่องจากอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่มีความจุที่จำกัด จึงต้องส่งผ่านมายังอ่างเก็บน้ำ
หนองปลาไหล โดยอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลถือว่าเป็นจุดรวมน้ำของลุ่มน้ำคลองใหญ่  
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สามารถส่งไปช่วยเหลือพ้ืนที่จังหวัดระยองทั้งด้านประปา อุตสาหกรรม เกษตรกรรม รวมถึง
การส่งไปยังจังหวัดชลบุรีได้ ทำให้มีการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์มายังอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ 
ตอนนี้ อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ส่งน้ำมาเติมที่ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลทุกวันนะครับ วันละ  
300,000 ลูกบาศก์เมตรเศษ โดยการส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์มายังอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่
จะส่งมาโดยระบบท่อ จากอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ส่งไปอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลจะส่งโดยระบบ
คลอง คือส่งด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก ปัจจุบันระดับน้ำที่ส่งไปยังอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลด้วย
แรงโน้มถ่วงของโลกค่อนข้างไปได้น้อย เพราะฉะนั้นเวลาเราส่งตามรอบเวรจะทำให้ส่งน้ำไปที่
อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลได้น้อย ทำให้เราต้องปิดการส่งน้ำที่อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ เพ่ือให้
ลำเลียงน้ำไปที่ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลน้ำเป็นทิศทางเดียว ถ้าส่งให้ทางเกษตรและ     
หนองปลาไหลด้วยจะทำให้น้ำส่งไปได้น้อย จึงต้องมีการหยุดการส่งน้ำ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 
แต่เมื่อได้รับทราบขอ้มูลปัญหาแล้ว กระผมจะนำกลับไปปรับ เพราะความจริงพ้ืนที่คลองใหญ่
มีพ้ืนที่การเกษตรด้านท้าย เนื่องจากเราคิดว่าในพ้ืนที่เองหรือการบริหารจัดการที่ผ่านมา    
เรามองว่าทั้ง 3 อ่างจะส่งจากอ่างใดมาก็จะลงมาที่ด้านท้ายเหมือนกัน แต่ลืมคิดไปว่าบริบท
ของพ้ืนที่เอง พ้ืนทีใ่ต้คลองใหญ่มีพ้ืนที่ชลประทานอยู่ เพราะคิดว่าเมื่อปิดน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ 
และปล่อยน้ำจากจากหนองปลาไหลจะเพียงพอ แต่เมื่อทราบว่าไม่ได้รับน้ำเพียงพอ กระผม
จะนำกลับไปปรับแก้และลงพ้ืนที่อีกครั้ง ว่าการจ่ายน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลทำให้
เกษตรกรแถวฝายบ้านค่ายขาดแคลนน้ำหรือไม ่จึงนำเรียนมาเพ่ือทราบนะครับ 

ข้อที่ 3 การบริหารจัดการน้ำในปีนี้  แม้ว่าเราจะเข้าฤดูฝนมากว่า 2 เดือนแล้ว      
จะเห็นว่าจังหวัดระยองจะมีเรื่องของฝนทิ้งช่วง หรือช่วงเดือนมิถุนายนก็เกิดน้ำท่วม          
ซึ่งจังหวัดระยองจะเจอปัญหาไม่เหมือนที่อ่ืน คือมีทั้งท่วมและแล้ง เราจึงบริหารจัดการควบคู่
กันไปทั้งในช่วงนี้ที่เป็นฤดูฝนและปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่คาดว่าฝนจะตกน้อยหรือฝนทิ้งช่วง 
จากข้อมูลของทางชลประทานเองที่มีอยู่ว่าตามอ่างเก็บน้ำต่างๆฝนตกน้อยลงไปกว่า 20 % 
ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ย เราก็มีเครื่องไม้เครื่องมือในการบริหารจัดการเริ่มมาตั้งแต่ 1 มิถุนายน 
คือการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ที่มีปริมาณน้ำที่เพียงพอแล้วส่งมาเติมที่อ่างเก็บน้ำคลอง
ใหญ่และส่งไปเติมที่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ส่วนมาตรการในอนาคตเราจะส่งไปขอแบ่งปัน
น้ำจากจังหวัดจันทบุรี จากลุ่มน้ำวังโตนดมาเติมที่อ่างเก็บน้ำประแสร์ และส่งจากประแสร์   
มาที่หนองปลาไหล ซึ่งได้ดำเนินการเจรจาแล้วเมื่อต้นเดือน ซึ่งทางสำนักงานทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติก็จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป และอีกหนึ่งมาตรการที่เราดำเนินการอยู่คือการ 
สูบกลับ คือเมื่อมีฝนตกที่ไม่ลงอ่าง ตอนนี้เรามีระบบสูบกลับอยู่ 2 ที ่คือที่คลองสะพานจะสูบ
จากด้านท้ายชลประทานกลับมาเติมที่อ่างเก็บน้ำประแสร์ และกำลังจะมีอีกที่คือวัดละหารไร่
ไปเติมที่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ต้องขอบคุณทาง อบจ.ระยอง ที่ให้เราเข้าไปดำเนินการ    
ในที่ของ อบจ.ระยอง ตอนนี้เราให้หน่วยที่ทำ MOU กับเรา คือบริษัทอีสท์วอเตอร์เข้าไป
ดำเนินการซ่อมแซมสถานีสูบอยู่ คาดว่าจะใช้การได้ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 เพ่ือ     
สูบกลับไปเติมที่หนองปลาไหลได้อีก ส่วนมาตรการอ่ืนๆ ก็จะมีการรณรงค์การใช้น้ำ         
เมื่อสถานการณ์น้ำไม่เป็นใจ ซึ่งเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม หากมีน้ำไม่ถึงเกณฑ์ เราก็จะมีการ 
 

 
 

เฝ้าระวัง... 
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เฝ้าระวังและชี้แจง เบื้องต้นกระผมอยากให้ทุกท่านไปทำการชี้แจงกับเกษตรกรหรือประชาชน
ในพ้ืนที่  ซ่ึงน้ำจะแล้งไปจนถึงประมาณเดือน เมษายนปีหน้าครับ แต่ทางหน่วยงาน
ระดับประเทศทั้งกรมอุตุฯและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  คาดการณ์ว่าจะเกิด
ปรากฏการณ์ฝนแล้งไปอีกประมาณ 2 ปีข้างหน้า จึงอยากฝากสมาชิกสภาฯ ทุกท่านให้แจ้ง
เกษตรกรหรือประชาชน ว่าหากฝนตกให้หาภาชนะเก็บกักน้ำและให้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก        
และให้ใช้น้ำชลประทานในกรณีเกิดฝนทิ้งช่วง ซึ่งในกลุ่มคลองใหญ่มีสระชุมชนประมาณ 10 
กว่าแห่ง อยากให้ท่านเสนาะแจ้งหน่วยงานต่างๆซึ่งดูแลสระชุมชนไม่ว่าจะเป็นประปา        
ให้สูบน้ำเก็บไว้ในสระในช่วงหน้าฝนครับ เพราะฝนจะน้อยลงเรื่อยๆ และฝากประชาสัมพันธ์ 
เรื่องการใช้น้ำอย่างประหยัดอย่างรู้คุณค่า เพราะเราจะเข้าสู่หน้าแล้งแน่นอนครับเพราะฝน 
จะน้อย ส่วนเรื่องการส่งน้ำจาก 3 อ่างในลุ่มน้ำคลองใหญ่ คือจะส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลอง
ใหญ่ที่เต็มความจุไปยังอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลและส่งไปยังอ่างเก็บน้ำดอกกราย แต่ระบบ  
ส่งน้ำจากอ่างดอกกรายยังไม่สมบูรณ์ที่จะส่งน้ำเชื่อมไปยังอ่างอ่ืนได้ เราจะรักษาน้ำในอ่าง  
เก็บน้ำดอกกรายไว้เป็นแหล่งสุดท้าย เราจะปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่และหนองปลาไหล
สลับกันมา ตอนนี้เราได้เร่งกระบวนการเก็บน้ำแต่ละลุ่มให้เยอะขึ้นรวมทั้งรับน้ำจากลุ่มน้ำ    
วังโตนดมา เบื้องต้นขอนำเรียนให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ  

นายเดชาธร รูปเลขา เจ้าของข้อสอบถาม ประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม ่
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ส.อบจ.เสนาะ ยมหา 

ส.อบจ.เสนาะ ยมหา  ตามที่ตัวแทนของโครงการชลประทานได้ชี้แจง กระผมจะขอสรุปจากข้อชี้แจง     
ตามประเด็น  

ประเด็นที่ 1 โครงการชลประทานคลองใหญ่ อำเภอบ้านค่าย มีการบริหารจัดการ
อย่างไร เช่น ระบบการจ่ายน้ำ ระยะเวลาในการจ่ายน้ำ การดูแลบำรุงรักษาระบบ การดูแล
รักษาความสะอาด ที่แจ้งไว้คือเปิด 10 วัน ปิด 7 วัน ส่วนเรื่องการดูแลรักษายังไม่ได้ชี้แจง 
นะครับ ว่าดูแลอย่างไร การซ่อมบำรุงต่างๆ ทำอย่างไร 

ประเด็นที่ 2 การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ดำเนินการอย่างไร ถึงขั้นตอนไหน ก็ต้ังเพียง     
2 กลุ่ม อยากให้ดำเนินการต่อไป เพ่ือจัดตั้งระบบให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

   ประเด็นที่ 3 สถานการณ์น้ำของโครงการนี้เป็นอย่างไร มีแนวโน้มขาดแคลนหรือไม่ 
ประชาชนจะต้องปรับตัวในการใช้น้ำตามสถานการณ์น้ำอย่างไร ซึ่งแจ้งว่าน้ำขาดแน่ๆ ก็ต้อง
ไปชี้แจงกับพ่ีน้องประชาชนที่ใช้น้ำของชลประทานเป็นหลักนั้นต้องมีการปรับตัว เปลี่ยนเป็น
แหล่งน้ำที่สำรองด้วยตนเองหรือเปลี่ยนการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยกว่านี้ จะได้ไปนำชี้แจงกับ      
พ่ีน้องประชาชน ณ ตอนนี้น้ำขาดระบบไปแล้วนะครับ ท้องคลองได้แห้งเป็นเดือนแล้วครับ  
ซ่ึงถ้ากลับไปเปิดน้ำ 10 วันยังมาไม่ถึงปลายตรงชากบก ไม่รู้ว่ามันไปหมดไปแห้งตรงไหน   
แล้วก็ปิดอีก 7 วัน พอกลับมาเปิดอีกมันก็มาไม่ถึงครับ เพราะระบบมันไม่ต่อเนื่อง มันขาดไปแล้ว 
อยากให้ระบบมีน้ำเลี้ยงไว้ต่อเนื่อง ถึงจะปรับเปลี่ยนการเปิดปิดน้ำได้ ยังดีกว่าปิดให้น้ำขาด
แบบนี้ครับ ท่านชี้แจงว่ากำลังทำให้ระดับน้ำทั้ง 3 อ่างสมดุลกัน แต่ตอนนี้น้ำมันแห้งขาดไปแล้ว 
แล้วน้ำจะมาหรือไม่  นี่คือประเด็นที่ผมถาม ถ้าจะมีน้ำมาก็หวังต่อว่าจะได้ใช้น้ำ ในระบบนี้ 
 

 
 

แต่ถ้าบอกว่า... 
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  แต่ถ้าบอกว่าน้ำจะขาดก็ต้องมาหาทางแก้ปัญหาร่วมกันในการเปลี่ยนการใช้น้ำ ซึ่งเป็นสิ่ง    

ที่วิตกกังวลกับพ้ืนที่ที่เขาได้ใช้เคยใช้ เพราะหากว่าน้ำขาดไปแล้วก็ต้องไปหาที่ขุดบ่อเพ่ือหา
แหล่งน้ำแหล่งเก็บน้ำ ซึ่งไม่ควรจะเป็นอย่างนั้น เพราะเรามีระบบชลประทาน ชลประทานต้อง
มารองรับเพราะระบบชลประทานลงทุนไปเยอะครับ จึงเป็นห่วงกับประสิทธิภาพที่จะใช้
ประโยชน์จากระบบนี้ให้มันคุ้มค่า เมื่อมีน้ำเลี้ยงมาในระบบที่ก่อสร้างไปแล้ว คนในพ้ืนที่  
ก็น่าจะได้ใช้ประโยชน์ แต่ว่าปล่อยให้น้ำแห้งไปแบบนี้ ดาดปูนก็แตก หญ้า ต้นไม้ก็ขึ้นรกรุงรัง 
มันก็จะทำให้เสียระบบ เป็นห่วงกับโครงการที่ทำมาดีแล้วแต่ใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ         
จึงขอฝากให้กับทางชลประทานไว้ว่าอยากให้ ช่วยดำเนินการให้ เกิดประโยชน์สูงสุด 
ขอขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญผู้แทนโครงการชลประทานระยองชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ 

นายนพดล เกิดสดศรี กระผมจะชี้แจงว่าเรื่องที่ 1 เรื่องกลุ่มที่ต้ังเพียง 2 กลุ่มเป็นการตั้งเพ่ิมโดยของเดิม
(แทน)ผอ.โครงการ ครอบคลุมอยู่แล้ว ซึ่ง 2 กลุ่มที่ว่า คือการทำกลุ่มย่อยๆมารวมกันเป็นกลุ่มบริหารการ
ชลประทานระยอง ใช้น้ำเป็นกลุ่มพ้ืนฐานที่กระผมได้เรียนว่าเรามีครอบคลุมอยู่แล้วทั้งพ้ืนที่ ซ่ึงเราปิดน้ำ 

จากคลองใหญ่จริง แต่เราไม่ได้หยุดปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล น้ำที่ปล่อย   
ทั้ง 3 อ่าง เราปล่อยเพ่ือการเกษตรและอุตสาหกรรม ในแม่น้ำระยองเราปล่อยมาตรงฝาย      
บ้านค่ายจะมีพ้ืนที่การเกษตรฝั่งซ้ายและขวา ประมาณ 30,000 ไร่แล้ว และการประปา 
ระยอง การประปาบ้านฉาง ที่รอการรับน้ำจากเรา เพราะฉะนั้นเราจะไม่หยุดปล่อยน้ำ
นอกจากฝนจะตกหนัก เพราะถ้าหยุดปล่อยน้ำเมื่อไหร่ น้ำที่จุดสูบของประปาจะเดือดร้อน 
ประปาจะไม่มีน้ำดิบไปผลิต การประปาจะแจ้งเตือนเราตลอด เพราะฉะนั้นช่วงที่ฝนไม่ตก   
เราจะปล่อยน้ำ แต่อยู่ที่ว่าเราจะปล่อยอ่างไหน ตอนนี้เราปล่อยอ่างหนองปลาไหลเป็นหลัก  
ที่ผ่านมาก่อนวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เราเปิดทั้ง อ่างคลองใหญ่และอ่างหนองปลาไหล    
แต่ตอนนี้เราหยุดปล่อยอ่างคลองใหญ่ และในภาคส่วนอ่ืนๆ นอกจากเกษตรฝายบ้านค่าย 
เกษตรคลองใหญ่ และประปาทั้ง 2 แห่งที่จะสูบฝายบ้านค่าย ยังมีอุตสาหกรรมที่ขอใช้ถูกต้อง
ตามระเบียบจะมี IRPC และอ่ืนๆ ทำให้เราไม่ค่อยหยุดปล่อยน้ำนะครับ เพราะจะมีความ
เดือดร้อนที่จุดสูบของประปา วันนี้เรากำลังจัดความสมดุล กระผมจะรับไปจะไปดูพ้ืนที่อ่าง
คลองใหญ่ให้นะครับ เราปิดอ่างคลองใหญ่ก็จริงแต่ยังเปิดอ่างหนองปลาไหลอยู่ จะไปตามน้ำ
ให้นะครับ ว่าทำไมตัวที่ปล่อยจากอ่างหนองปลาไหลไปไม่ไปเติมระบบพื้นที่ของอ่างคลองใหญ่ 
ขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา เจ้าของข้อสอบถาม ประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณท่านผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานระยอง ที่ได้มาตอบ 

ข้อสอบถามของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และขอขอบคุณท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ที่ได้ตั้งข้อสอบถามในเรื่องดังกล่าวมา ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนจังหวัดระยองต่อไป 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 4… 
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ระเบียบวาระที ่4  เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7     
       (วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ, วาระที่ ๓ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง      
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ                                                 
   (คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เป็นผู้เสนอ)  
           ขอเชิญเลขานุการฯ ชี้แจงระเบียบ 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕65 

 ข้อ  ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น
ตามร่างเดิม  และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใน
ตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปร
ญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปร
ญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
   ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น   
  ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 
   ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขใน
ข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 
  ถ้าข้อความในข้อใดที่ ได้มีมติ ไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ             
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณา
ใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มี
มติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ 
เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติ
ให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 
  ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียวที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 
 เมื่อคณะกรรมการแปรญั ตติ ได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ ได้ระงับไว้นั้ น          
ตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
  ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้
เท่านั้น 
 
 

ข้อ๑๑๐ ญัตติ... 
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ข้อ๑๑๐ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ และส่งคณะกรรมการ

แปรญัตติพิจารณาตามข้อ ๔๙ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้ นตามร่างเดิมและตามที่ มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้ งรายงานย่อยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น 

รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใด 
หรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้น
เป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย 

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างขอ้บัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิน่จะไดล้งมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  

นายเดชาธร รูปเลขา     ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผลการแปรญัตติต่อสภาองค์การ
ประธานสภาฯ บริหารส่วนจังหวัดระยอง 

ส.อบจ.เสนาะ ยมหา กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
ประธานกรรมการ กระผมนายเสนาะ ยมหา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 
   อำเภอบ้านค่าย กระผมขอรายงานผลการประชุมครับ 

   ด้วยในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2  
ประจำปี 2566  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ         
พ.ศ. 2567  กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2566  เวลา 08.30 น. – 16.30 น., วันที่ 17 สิงหาคม 2566  
เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  และวันที่ 18 สิงหาคม 2566  เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
รวม 3 วัน  เป็นเวลา 24 ชั่วโมง  ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 9)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ไม่มีผู้มายื่นหนังสือเสนอคำแปรญัตติแต่อย่างใด จึงขอเสนอผลการพิจารณา  ดังนี้ 

   ๑.ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมี นายเสนาะ  ยมหา เป็นประธานกรรมการ                      
และนายภัคป์พิภพ  นิธิขวัญจิตร์  เป็นกรรมการ/เลขานุการ   

   ๒.ไม่มีผู้มายื่นหนังสือเสนอคำแปรญัตติแต่อย่างใด  
    ๓.การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เรื่อง งบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เริ่มตั้งแต่ชื่อข้อบัญญัติและเรียงตามลำดับเป็นรายข้อ 
ซึ่งผลการพิจารณามีดังนี้ 

   (๑) ชื่อข้อบัญญัติ   ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแกไ้ข 
   (๒) หลักการและเหตุผล  ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
   (๓) ข้อที่ ๑ ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2567     ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
       ข้อที่ ๒ ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป 
       ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
 
 

(๔) ข้อที่ ๓… 
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   (๔) ข้อที่ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจำนวน 

รวมทัง้สิ้น 3,005,718,193.-บาท ไม่มีผู้แปรญัตต ิ  ไม่มีการแก้ไข 
   (5) ข้อที่ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี

จดัสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,000,000,000.- บาท 
       ไม่มีผู้แปรญัตต ิ  ไม่มีการแก้ไข 
   (6) ข้อที่ 5  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวม 

ทั้งสิ้น 5,718,193.- บาท    ไม่มีผู้แปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
   (7) ข้อที่ 6  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน 

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ไม่มีผู้แปรญัตติ    ไม่มีการแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(8) ข้อที่ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไป

ตามข้อบัญญัตินี้      ไม่มีผู้แปรญัตติ    ไม่มีการแก้ไข 

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 50 และข้อ 110 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. 2547  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)      
พ.ศ.2565 คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาและศึกษารายละเอียดตามระเบียบกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และให้นำเสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง  เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายเดชาธร รูปเลขา    มีสมาชิกสภาฯ จำนวน.......23.......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม  
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบผ่านวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การ 
 บริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67    

โปรดยกมือขึ้น 
สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบผ่านวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7    
โปรดยกมือขึ้น     

มติที่ประชุม        เห็นชอบผ่านวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 

   เห็นชอบ  จำนวน .......23......... คะแนนเสียง 
   ไม่เห็นชอบ  จำนวน .........-........... คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง  จำนวน .........-........... คะแนนเสียง 

นายเดชาธร รูปเลขา ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง      
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ในวาระที่ ๓ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
   มีสมาชิกสภาฯ จำนวน.......23......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
 
 

สมาชิกสภาฯ... 
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สมาชิกสภาฯ ท่านใดไ เห็นชอบในวาระที่ ๓  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7   โปรดยกมือขึ้น 

สมาชิกสภาฯ ท่านใด  ไม่เห็นชอบในวาระที่ ๓  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7   โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม        เห็นชอบในวาระที่ ๓ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7        

   เห็นชอบ  จำนวน .......23......... คะแนนเสียง 
   ไม่เห็นชอบ  จำนวน .........-........... คะแนนเสียง 
   งดออกเสยีง  จำนวน .........-........... คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6
 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
เลขานุการสภาฯ ท้องถิน่ พ.ศ. 2563 

ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด  ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ก่อนทีจ่ะแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตต ิ

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ กระผมจะขอเพ่ิมรายการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ   
อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ฝั่งท่าบรรทุก) ระยะที่ 2 อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง     
เป็นเงิน 23,500,000 บาท นี้ กระผมขออนุญาต ท่านประธานสภาฯ โปรดพิจารณาบรรจุ
เข้าในระเบียบวาระนี้ และขออนุญาตแจกเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ได้แก้ไขแล้ว ให้แก่
สมาชิกสภาฯ ด้วยครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา กระผมอนุญาต อาศัยอำนาจตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
ประธานสภาฯ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 38(3),(6) ขอเชิญเจ้าหน้าที่แจกเอกสาร 

ให้แก่สมาชิกสภาฯ พิจารณาในวาระนี ้ครับ 
   ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกบัญัตติ  
 
 
 

นายปิยะ… 
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นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบให้นายกิตติ เกียรติ์มนตรี 
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตตินี้ 

นายเดชาธร รูปเลขา กระผมอนุญาต 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ รองนายกฯ กิตติ เกียรติ์มนตรี แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตตินี้ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
รองนายก อบจ.(1) นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 ขอเสนอ 
  ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือไปตั้งจ่าย
 เป็นรายการใหม่  ดังนี้ 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความจำเป็นต้องขออนุมัติ โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ดังนี้  

โอนลด  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบบุคลากร 
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
สำนักปลัดฯ 
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ เป็นเงิน 1,553,300.-บาท 

(หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) 
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป เป็นเงิน 1,246,700.-บาท 

(หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
งบดำเนินงาน 
หมวด ค่าตอบแทน 
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
- กองการเจ้าหน้าที่ เป็นเงิน 6,474,000.-บาท (หกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
หมวด ค่าใชส้อย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย        

งบรายจ่ายอ่ืนๆ 
สำนักปลัดฯ  

- โครงการงานซ่อมบำรุงและปรับปรุงดูแลประจำปีระบบการแสดงนิทรรศการ
ภายในอาคารพระมหาชนก ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง 
เป็นเงิน 500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

 
 
 

- โครงการจ้างเหมา... 
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- โครงการจ้างเหมาบำรุง ดูแลรักษาภูมิทัศน์ ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง

ตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง เป็นเงิน 2,955,700.-บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่น-     
ห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

หมวด ค่าวัสดุ 
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
- สำนักปลัดฯ เป็นเงิน 5,953,000.-บาท (ห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
งบลงทุน 
หมวด ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
 - กองการเจ้าหน้าที ่เป็นเงิน 50,000.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ  
ค่าปรับปรุง ต่อเติม อาคารบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ 
- สำนักยุทธศาสตร์ฯ เป็นเงิน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน 
หมวด ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
- กองคลัง เป็นเงิน 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
- กองพัสดุฯ เป็นเงิน 50,000.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
หน่วยตรวจสอบภายใน 
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน เป็นเงิน 34,000.-บาท  

(สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ เป็นเงนิ 5,000.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งบดำเนินงาน 
หมวด ค่าใช้สอย 
 
 
 
 

ประเภท รายจ่าย… 
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ประเภท รายจ่ายเกี่ ยวเนื่ องกับการปฏิบั ติ ราชการที่ ไม่ เข้ าลักษณะรายจ่าย               

งบรายจ่ายอ่ืนๆ  
โครงการฝึกอบรมตอบโต้สาธารณภัยประจำท้องถิ่น 
- สำนักปลัดฯ เป็นเงิน 600,000.-บาท (หกแสนบาทถ้วน) 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบดำเนินงาน 
หมวด ค่าวัสดุ 
ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว 
ค่าอาหารเสริม (นม) 
- โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง เป็นเงิน 679,000.-บาท (หกแสน-     

เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
- โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง เป็นเงิน 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
- โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) เป็นเงิน 488,000.- บาท 

(สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างอนุเสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชภายในบริเวณโรงเรียน

  นานาชาติตากสินแกลง 
- โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง เป็นเงิน 3,500,000.-บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  
- กองสาธารณสุข เป็นเงิน 1,022,200.-บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการจัดทำห้องพยาบาล 
- กองสาธารณสุข เป็นเงิน 450,000.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
 
 
 

ประเภท ครุภัณฑ์… 
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ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบท่ี 1  
- กองสาธารณสุข เป็นเงิน 480,000.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์อ่ืน 
ค่าจัดซื้อตู้รีฟัน ตู้รับขยะรีไซเคิลอัตโนมัติ  
- กองสาธารณสุข เป็นเงิน 500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
งบดำเนินงาน 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย        

งบรายจ่ายอ่ืนๆ 
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
- สำนักปลัดฯ เป็นเงิน 1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
งบดำเนินงาน 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย        

งบรายจ่ายอ่ืนๆ 
โครงการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน 
- สำนักยุทธศาสตร์ฯ เป็นเงิน 9,817,350.-บาท (เก้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่น-     

เจ็ดพนัสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
งบอุดหนุน 
หมวด เงินอุดหนุน 
ประเภท เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล 
อุดหนุนมูลนิธิสถาบันพระมหาชนก โครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการ

ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- สำนักยุทธศาสตร์ฯ เป็นเงิน 1,059,950.-บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อย-

ห้าสิบบาทถ้วน) 
 
 
 
 

แผนงานอุตสาหกรรม... 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน  
หมวด ค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
ประเภท ค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
- กองช่าง เป็นเงิน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน  
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ (สป.) 
- สำนักปลัดฯ เป็นเงิน 2,550,000.-บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
ค่าจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ (สป.) 
- สำนักปลัดฯ เป็นเงิน 2,718,000.-บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ (สป.)  
- สำนักปลัดฯ เป็นเงิน 2,110,000.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ (กจ.) 
- กองการเจ้าหน้าที ่เป็นเงิน 850,000.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบลงทุน  
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 
- สำนักยุทธศาสตร์ฯ เป็นเงิน 1,700,000.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) 
งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน  
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ (กค.) 
- กองคลัง เป็นเงิน 850,000.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
งบลงทุน  
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
 
 
 

ประเภท ครุภัณฑ์... 
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ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 
- หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นเงิน 850,000.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน 
กองสาธารณสุข 
- ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนหน้า ชนิดบันทึกเข้าออกงาน พร้อมอุปกรณ์สายไฟและ       

ชุดล็อคประตู พร้อมปุ่มกด เป็นเงิน 52,500.-บาท (ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู 

เป็นเงิน 83,700.- บาท (แปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 

เป็นเงิน 37,900.- บาท (สามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร เป็นเงิน 30,000.-บาท 

(สามหมื่นบาทถ้วน) 
ประเภท ครุภัณฑ์เกษตร 
กองสาธารณสุข 
- ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า เป็นเงิน 9,000.-บาท (เก้าพันบาทถ้วน) 
ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
กองสาธารณสุข  
- ค่าจัดซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า เป็นเงิน 45,000.-บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้อรถเข็นชนิดนอน เป็นเงิน 21,100.-บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง เป็นเงิน 7,500.-บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้อรถเข็นทำแผล เป็นเงิน 11,000.-บาท (หนึ่งหมืน่หนึ่งพันบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้อตะแกรงล้างแผล เป็นเงิน 7,900.-บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้อโต๊ะคร่อมเตียง เป็นเงิน 14,000.-บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง เป็นเงิน 20,000.-บาท

(สองหมื่นบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เป็นเงิน 5,000.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
กองสาธารณสุข  
- ค่าจัดซื้อถังขยะสแตนเลสล้อเลื่อน เป็นเงิน 7,600.-บาท (เจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) 
 
 
 
 

แผนงานเคหะ… 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม

แบบครบวงจร จังหวัดระยอง  
- กองสาธารณสุข เป็นเงิน 2,100,000.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง ป่าชายเลนพระเจดีย์    

กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ฝั่งท่าบรรทุก) ระยะที่ 2 อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
- กองช่าง ตั้งไว้ 23,500,000.-บาท (ยี่สิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน  
หมวด ค่าครภุัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
ค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
- กองช่าง เป็นเงิน 1,358,000.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
รายการโอนลด จำนวน 25 รายการ เป็นเงิน 38,938,200.-บาท (สามสิบแปดล้าน-

เก้าแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)  
รายการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 24 รายการ 38,938,200.-บาท  

(สามสิบแปดล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)  

จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังกล่าวนี้ มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง        
ได้โปรดพิจารณาอนุมัต ิ

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ 
นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกยีรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในวาระนี้เรากำลังทำงบประมาณ

ปี 2566 ที่เหลือระยะเวลาอีกแค่ 1 เดือน คือเดือนกันยายน ซึ่งภายในระยะเวลา 1 เดือน ที่เหลือ 
 

 
 

เราพยายาม... 
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เราพยายามเก็บโครงการยิบย่อย และทุกโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะระยะเวลา
ไม่ทันหรือไม่ได้ทำอะไร เราก็รวบรวมทั้งหมดเอามาพิจารณาโครงการใหม่ ในโครงการใหม่   
จะเห็นว่าเรามีการเตรียมการเปิดศูนย์ฟ้ืนฟูและมีการเพ่ิมเติมกองสาธารณสุข หรือ รพ.สต.     
ที่ถ่ายโอนมา เพราะเราทราบว่า ถ้าเราเตรียมการในปี 2566 ทัน ในปี 2567 สามารถ     
จะเปิดดำเนินการบางส่วนได้ แต่ถ้าเราไม่เตรียมไว้พอถึงปี 2567 งบประมาณอาจจะเข้าช้า
ไม่สามารถดำเนินการได้ จะเสียเวลาต้องรอเงินไปอีกหลายเดือน เพราะฉะนั้นเมื่อเราลงทุนไป
แล้ว ก็อยากเปิดใช้ให้เร็วที่สุด เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในวาระที่ 5 นี้เราพยายามที่จะเก็บเงิน
และพิจารณาโครงการที่มีความสำคัญต่อเนื่อง เราคิดว่ายังมีเงินเก็บเหลือเพ่ิมเติมอีกในคราว
หน้า ซึ่งอาจจะเป็นคราวสุดท้ายที่เราจะมีการประชุมสภาฯในเดือนหน้า จะเห็นว่าในญัตตินี้
เราตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ที่มีการโอนลด 25 รายการ และเราได้ไปโอนเพ่ิม 24 รายการ        
และมีโครงการที่ต้องใช้เงิน 23,500,000 บาท คือโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลนใน
เมืองจังหวัดระยอง ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ฝั่งท่าบรรทุก) 
เพ่ิมเติมคือว่าเรากำลังทำโครงการนี้โดยได้เงินจากส่วนกลางรัฐบาลที่กำลังจะหมดวาระ      
เราก็อยากจะเปิดใช้ ถ้าเราไม่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ก็ไม่สามารถจะเปิดให้บริการได้ 
เพราะฉะนั้นเราจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องนำโครงการนี้บรรจุเข้าไปในวาระ การที่ได้
เงินจากส่วนกลางมาและรวมกับเงินที่เรามี 23 ,500,000 บาท จะทำให้เรามีที่จอดรถ       
มีอาคาร ทุกอย่างพร้อมรองรับ ในโครงการนี้ พ่ีน้องประชาชนมาจอดรถและเดินข้ามไปฝั่ง
เจดีย์กลางน้ำได้สะดวก ก่อนที่จะถึงปี 2567 เราคิดว่างานลอยกระทง งานปีใหม่ ก็จะใช้งาน
ได้สมบูรณ์ จึงเรียนมาให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ได้โปรดพิจารณา
เห็นชอบต่อไป ขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่      
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมจำนวนเป็น

องค์ประชุมตามระเบียบฯ หรือไม ่
             มีสมาชิกสภาฯ จำนวน.......23......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมตทิี่ประชุม 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖6 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึน้ 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖6 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 เพื่อไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  

    อนุมัติ       จำนวน ......22.....คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จำนวน .......-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จำนวน .......1......คะแนนเสียง 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 6… 
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เพื่อทราบ หน่วยงานของรฐัขอรับโอนพัสดุ 

- องค์การบริหารสว่นตำบลนิคมพฒันา ขอรับโอนอาคาร อบจ.ระยอง   
  ในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนิคมพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลนิคมพัฒนา    
  อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง พร้อมครุภัณฑ์ 

   (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
เลขานุการสภาฯ   ข้อ 215 กำหนดว่าหลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจำเป็นหรือหากใช้

ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณาสั่งให้ดำเนินการตามวิธีการ อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

   (๓) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา ๔๗ (๗) 
แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 

ฯลฯ 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ กระผมขอมอบให้นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
นายก อบจ. คนที่ 2 เป็นผู้แถลงรายละเอียด 

นายเดชาธร รูปเลขา กระผมอนุญาต 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ รองนายกฯ ประสานต์ พฤกษาชาติ 

นายประสานต์ พฤกษาชาติ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
รองนายก อบจ.(2) กระผมนายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 

ขอเสนอ เรื่อง หน่วยงานของรัฐขอรับโอนพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ขอรับโอน
อาคาร อบจ.ระยอง ในพ้ืนที่โรงเรียนอนุบาลตำบลนิคมพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลนิคมพัฒนา  
อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง พร้อมครุภัณฑ์ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง  
ในพ้ืนที่โรงเรียนอนุบาลตำบลนิคมพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยอง พร้อมครุภัณฑ์ เป็นเงินทั้งสิ้น 7,274,864 บาท (เจ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่น- 
สี่พันแปดร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) ตามสัญญาเลขที่ กพ.190/2563  ลงวันที่ 22 เมษายน 
2563 และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 นั้น 

เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา แจ้งความประสงค์ขอรับโอนพัสดุ
รายการดังกล่าวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

 
 
 
 

เพ่ือมิให…้ 
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เพ่ือมิให้เป็นภาระในการใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในการ

ซ่อมแซมบำรุงรักษา และให้หน่วยงานของรัฐที่จะขอรับโอนสามารถบริหารจัดการ
บำรุงรักษาใช้ประโยชน์ จากพัสดุรายการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
จะดำเนินการโอนพัสดุฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ     
จดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 (3)   

จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้รับทราบ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมรับทราบ 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 7    เรื่อง   อ่ืนๆ   

นายเดชาธร รูปเลขา  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆหรือไม่ 
ประธานสภาฯ    ขอเชิญ ส.อบจ.อรรถพล พันธ์เฉลิมชัย 

ส.อบจ.อรรถพล พันธ์เฉลิมชัย กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
กระผมนายอรรพพล พันธ์เฉลิมชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 4  
อำเภอแกลง ผมอยากจะขอบคุณท่านผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานครับ จากปัญหาโค้งจ่าวา 
ซึ่งเป็นถนนสามเส้นครับ ถนนของเราสองเส้นและเชื่อมต่อกับทางหลวงชนบทชำฆ้อครับ    
ตอนนั้นมีการประสานงานร่วมกันสามฝ่าย ทำให้เกิดความล่าช้าและไฟถนนเส้นนั้นดับ ส่วนรถ
ที่ใช้ความเร็วมาทั้งสามเส้น ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งครับ บางครั้งจะมีรถพุ่งเข้าบ้าน   
ของประชาชนบ้าง ทางผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านได้มาแจ้งผม เลยฝากให้ผมมาแจ้งทาง     
ท่านผู้บริหารครับ หลังจากที่ฝ่ายบริหารรับเรื่องไปแล้ว ทาง ผอ. และทีมงานดำเนินการได้   
เร็วมากขอขอบคุณครับ ในปีหน้าจะมีการติดสัญญาณไฟเพ่ิมเติมกับมีตัวสตริปไลท์ เพ่ือป้องกัน
อุบัติเหตุ แล้วตอนนี้อุบัติเหตุแทบจะไม่เกิดขึ้นแล้วครับ จากนั้นได้มีการประชุมร่วมกับชาวบ้าน
เทศบาลตำบลบ้านนากับทาง อบจ.ระยอง หลังจากได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ผมได้ลงพ้ืนที่ในช่วง
กลางคืนแล้วไฟถนนติดและสว่างทั้งเส้นครับ ทางผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้าน ฝากขอบคุณท่าน
ผู้บริหารและทางผู้คนที่เกี่ยวข้องครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างสรรค์ความ

เจริญให้ท้องถิ่น ตลอดจนกระทั่งให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการดำเนินกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชน และท้องถิ่นของเรา  
และท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านประสพแต่ความสุข ความสมหวัง ในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ผมขอปิดการประชุมครับ 

 
 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา... 
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เลิกประชุมเวลา   15.36 น. 

 

 

 

 

 
(ลงชื่อ)                    ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นางจันทร์ทรา  โสภา) 

              หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
 
 
                                                  (ลงชื่อ)                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

          (นายรุ่งโรจน์  ศิลมัฐ) 
                                                   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
 
 


